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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 

สมยัสามญั สมยัที ่2/2564  คร ัง้ที ่2 
วนัจนัทร์ที ่23 สงิหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. 

ณ  หอ้งประชุมเทศบาลต าบลคเูมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
 

ล าดบัที ่ ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหต ุ
 รายชือ่ผูป้ระชุม    

1 น า ย ก ม ล  
เหลือล า้ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลคเูมือง   

2 น า ย ช า ญ ชั ย 
สงิห์คลี 

รองประธานสภาเทศบาลต าบลคเูมือง   

3 น า ย ห มื่ น  
สืบเพชร 

สมาชกิสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 1   

4 น า ย ว ั ล ล ภ  
เลศิพนัธุ์ 

สมาชกิสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 1   

5 นายอ่อนจนัทร์  
ใจหาญ 

สมาชกิสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 1   

6 น า ย พุ ท ธ า  
เคา้ซือ่ 

สมาชกิสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 1   

7 น า ย ถ ว ั ล ย์  
แสนศร ี

สมาชกิสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 2   

8 นายประเทื อ ง  
ยางเงนิ 

สมาชกิสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 2   

9 น า ย สุ เ ท พ  
อะทาโส 

สมาชกิสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 2   

10 น า ย ส ั ง เ วี ย น  
พรมสูงยาง 

สมาชกิสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 2   

11 น า ย พิ สิ ษ ฐ  
กลา้จติ 

สมาชกิสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 2   

12 น า ง ห นู ไ ก ล  
อีสา 

สมาชกิสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 2   

13 น า ย โ ก ศ ล  
นามโร 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคเูมือง   

     
     
     
     

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2- 
 

ล าดบั
ที ่

ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเ
หต ุ

 รายชื่อผู้เข้าร่วมปร
ะชุม 

   

1 นางถนอม  ค าชาย นายกเทศมนตรีต าบลคเูมือง ถนอม  ค าชาย  

2 น า ย สุ พ ร ร ณ  
สงิห์ทองหา้ว 

รองนายกเทศมนตรีต าบลคเูมือ
ง 

สุ พ ร ร ณ  
สงิห์ทองหา้ว 

 

3 นายปรีชา  ไมห้อม รองนายกเทศมนตรีต าบลคเูมือ
ง 

ปรีชา  ไมห้อม  

4 นายสถติ  สหีาฤทธิ ์ ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีต าบล
คเูมือง 

สถติ  สีหาฤทธิ ์  

5 น า ง ส า ว ล า ด ว น  
อีสา 

เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบล
คเูมือง 

ล าดวน  อีสา  

6 น า ย นิ ติ ศ า ส ต ร์  
ค าชาย 

ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี
ต าบลคเูมือง 

นิ ติ ศ า ส ต ร์  
ค าชาย 

 

7 น า ย ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  
พรมสูงยาง 

ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี
ต าบลคเูมือง 

ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  
พรมสูงยาง 

 

8 นายอมัพร  สงิห์คลี ทีป่รกึษาพิเศษนายกเทศมนตรี
ต าบลคเูมือง 

อมัพร  สงิห์คลี  

9 น า ย ณั ฐ พ ง ษ์  
เลยไธสง 

ผูอ้ านวยการกองชา่ง ณั ฐ พ ง ษ์  
เลยไธสง 

 

10 น า ย จ ั ก ร า วุ ธ  
แสงสุรนิทร์ 

หวัหน้าฝ่ายการโยธา จ ั ก ร า วุ ธ  
แสงสุรนิทร์ 

 

11 น างส าววิ ร าว ัล ย์  
ไชยพมิพ์ 

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

วิ ร า ว ั ล ย์  
ไชยพมิพ์ 

 

12 น า ง ส า ว จ ฬุ ง ร ั ฐ  หวัหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัใ จฬุงรฐั  โลแพทย์  



โลแพทย์ ตสู้งยาง 
13 น .ส .จ า รุ ว ร ร ณ 

กอ้งเสียง 
หวัหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ดงเกลือ 

จ า รุ ว ร ร ณ 
กอ้งเสียง 

 

14 น า ง บ ั ว ไ ล 
วงค์อามาตย์ 

หวัหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ป่าดวน 

บั ว ไ ล 
วงค์อามาตย์ 

 

15 น า ง เ ก ยู ร  
อนิทรวรศลิป์ 

หวัหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัคู
เมือง 

เ ก ยู ร  
อนิทรวรศลิป์ 

 

16 น า ย จ ั ก ร สิ น  
สามารถ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูเมื
อง 

จกัรสนิ  สามารถ  

17 น า ง ช ม พู นุ ช  
ศรีมีเทียน 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านป่าด
วนพงัหาด 

ช ม พู นุ ช  
ศรีมีเทียน 

 

18 น า ย เ ก ษ ม  
ภกัดบีุรุษ 

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสง่เสริ
มสุขภาพฯ 

เกษม  ภกัดบีุรุษ  

19 น า ย ส า เ นี ย ง  
ขอเหล็กกลาง 

ก านนัต าบลคเูมือง ส า เ นี ย ง  
ขอเหล็กกลาง 

 

20 นางนิตย์  งาสาร ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี1่0 นิตย์   งาสาร  
21 น า ย ไ พ ร ว ั ล ย์  

แสนศร ี
ผูช้ว่ยผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี6่ ไพรวลัย์  แสนศรี  

22 น า ง ก า ญ จ น า  
เศษบุบผา 

ผูช้ว่ยผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี2่ ก า ญ จ น า  
เศษบุบผา 

 

23 น า ย เ ชิ ด เ ช า ว์  
ชุมพล 

ครูโรงเรียนสูงยางวิทยาประชา
สรรค์ 

เชดิเชาว์  ชุมพล  

24 นางยุภาพร  ล า้เลศิ ครูโรงเรียนดงเกลือวทิยา ยุภาพร  ล า้เลศิ  
25 น า ย ป ร ะ ไ พ ร  

สามคเูมือง 
ผูช้ว่ยผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี7่ ป ร ะ ไ พ ร  

สามคเูมือง 
 

26 น า ย ส ม ห ม า ย  
บุญภโิย 

ผูช้ว่ยผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี5่ ส ม ห ม า ย  
บุญภโิย 

 

27 น า ง ส า ว วิ จิ ต ร า  
สาสนาม 

เจา้พนกังานธุรการ วจิติรา  สาสนาม  

28 นางสุพตัร  ศรีบุญ นกัวชิาการศกึษา สุพตัร  ศรีบุญ  
29 น า งส า ว วิ ภ าพ ร  

สีหานาม 
นกัทรพัยากรบุคคล วภิาพร  สีหานาม  

30 จ .ส .อ .ณ ร งค์ ช ัย  
วรรณสนิธุ์ 

นกัป้องกนับรรเทาสาธารณภยั ณ ร ง ค์ ช ั ย  
วรรณสนิธุ์ 

 

 
 ผูม้าประชุม  13 คน 
 ผูล้าประชุม  - คน 
 ผูข้าดประชุม  -  คน 
 ผูเ้ขา้รว่มประชุม  30 คน 
 



-3- 
 

เปิดการประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
นายโกศล  นามโร    เ มื่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม พ ร้ อ ม 
ขอเชญิทา่นประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรตันตรยั 
เลขานุการสภาฯ  
 และเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลคเูมืองตามระเบียบวาระการประชุม 
 

นายกมล  เหลือล า้      สว ัสดีคร ับ  ท่านนายกเทศมนตรีต าบลคู เมือง 
รองนายกเทศมนตรีต าบลคเูมือง 
ประธานสภาฯ ป รึ ก ษ า น า ย ก ฯ  เ ล ข า นุ ก า ร น า ย ก ฯ 

และเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมืองทุกท่านครบั 
ว ัน น้ี เ ป็ น ก า รป ร ะ ชุ ม ส ภ า เท ศ บ าล ต า บ ล คู เมื อ ง 
ส ม ั ย ส า ม ั ญ ส ม ั ย ที่ 2  ค ร ั้ ง ที่  2  ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 4 
เ มื่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม พ ร้ อ ม แ ล ะ ค ร บ อ ง ค์ ป ร ะ ชุ ม 
ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง สม ัยสามญั 
ส ม ั ย ที่ 2 / 2 5 6 4  ค ร ั้ ง ที่  2  ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 4 
และขอเขา้ระเบียบวาระการประชุม ตอ่ไปน้ี  

      30 วนั โดยเริ่มต ั้งแต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 
และ ในการประชุมคร ัง้น้ี ไม ่
 
 

 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลคเูมอืง 
เรือ่ง  เรยีกประชุมสภาเทศบาล 

สมยัสามญั สมยัที ่2 
.............................................. 

  ดว้ยมตทิีป่ระชุมสภาเทศบาลต าบลคเูมอืง คร ัง้แรก ประจ าปี 2564 เมือ่วนัที ่11  
พฤษภาคม 2564  ไดก้ าหนดสมยัประชุมสภาเทศบาลต าบลคเูมอืง สมยัสามญั สมยัที2่ ประจ าปี 
2564 ต ัง้แตว่นัที ่1-30 สงิหาคม 2564 เป็นตน้ไป มรีะยะเวลาไมเ่กนิ 30 วนั 

ฉะนัน้ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แหง่พระราชบญัญตัเิทศบาล 
พ.ศ.2496 และ 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 ขอ้ 22 
จงึเรยีกประชุมสภาเทศบาลต าบลคเูมอืง สมยัสามญั สมยัที2่ ประจ าปี 2564 ต ัง้แตว่นัที ่1 
สงิหาคม 2564 เป็นตน้ไป มรีะยะเวลาไมเ่กนิ 30 วนั 

  

ประกาศ ณ  วนัที ่ 30  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
                         
                                                             กมล  เหลือล า้ 

            (นายกมล   เหลือล า้) 
       ประธานสภาเทศบาลต าบลคเูมอืง 

 
ระเบียบวาระที ่ 1   เรือ่งประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 



นายกมล  เหลือล า้      ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ ที่  1 
เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ ในระเบียบวาระน้ีไมม่ี 
ประธานสภาฯ   ฉะนัน้ ระเบียบวารน้ีขอใหผ้า่นไป 
 
ทีป่ระชุม    รบัทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 2   เรือ่ง รบัรองรายงานผลการประชุม สมยัสามญั สมยัที2่ คร ัง้ที ่1  
ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมือ่วนัที ่ 
      11 สงิหาคม 2564 (คร ัง้ทีผ่า่นมา)  
 
นายกมล  เหลือล า้      ต า ม ที่ ไ ด้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ส ม ั ย ส า ม ั ญ 
สมยัที2่คร ัง้ที1่ เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2564 
ประธานสภาฯ เ ล ข า ส ภ า ฯ 

ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมกลา่วเสร็จเรียบรอ้ยและไดจ้ดัส่
งให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านทราบแล้วจ านวน 18 หน้า 
( ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต า ม เ อ ก ส า ร แ น บ ท้ า ย ) 
ข อ ใ ห้ ท่ า น ส ม า ชิ ก ส ภ า ทุ ก ท่ า น 
ไดต้รวจสอบรายงานการประชุมมีทา่นใดมีความประสงค์ที่
จะแกไ้ขหรือเพิม่เตมิ รายงานหรือไม ่ขอเชญิครบั 

 
ทีป่ระชุม    ไมม่ี 
 
นายกมล  เหลือล า้      ห า ก ไ ม่ มี 
ผมขอมตทิีป่ระชุมใหก้ารรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล ประธานสภาฯ
   คู เ มื อ ง  ส ม ั ย ส า ม ั ญ  ส ม ั ย ที่  2  ค ร ั้ ง ที่ 1  ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 4 
ทา่นสมาชกิทา่นใดเห็นชอบ 
      รบัรองรายการงานการประชุมโปรดยกมือขึน้ครบั  
 
ทีป่ระชุม     มีมตริบัรอง รายงานกาประชุมสมยัสามญั สมยัที ่2 

คร ั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 เป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง  
ง ด อ อ ก เสี ย ง   1  เ สี ย ง  คื อ  น า ย ก ม ล  เห ลื อ ล ้ า 
ต าแหน่งประธานสภาฯ    

            
ระเบียบวาระที ่3    เรือ่งกระทูถ้าม  (ถา้มี) 
      -ไมม่ี-  
   



ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ ที่   4    ญ ั ต ติ  เ รื่ อ ง 
พจิารณารา่งเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
            (วาระที2่) 
 

นายกมล  เหลือล า้      
ญตัติเรื่องการพิจารณาร่างเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   พ.ศ . 2565 วาระที่  2  ขอให้ เลขานุการสภาฯ 
ช้ีแจงขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เชิญครบั 
 
นายโกศล  นามโร     ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย 
วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 เลขานุการสภาฯ  
 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที2่) พ.ศ. 2554 

   ข้ อ  5 9 
“การแปรญตัตริา่งเทศบญัญตังิบประมาณจะกระท าไดเ้ฉพา
ะการขอลดรายจา่ยหรือการขอลดจ านวนเงนิทีข่ออนุญาตจา่
ยและตอ้งมีจ านวนสมาชกิสภาทอ้งถิน่รบัรองเชน่เดยีวกบักา
ร เ ส น อ ญั ต ต ิ
ค าแปรญตัตใิห้เสนอล่วงหน้าเป็นหนงัสือตอ่ประธานคณะก
รรมการแปรญตัติ ภายในระยะเวลาที่สภาก าหนด ตามข้อ 
45 วรรคสาม และขอ้ 49 วรรคหน่ึง” 
   ข้ อ  6 0  “  ห้ าม ไม่ ให้ แ ป รญั ต ติ ร าย ก ารขึ้ น ให ม ่
หรือเพิ่มเตมิรายจ่ายหรือเปลีย่นแปลงความประสงค์ของจ า
น ว น เ งิ น ที่ ข อ อ นุ ม ั ติ จ่ า ย 
เว้ น แ ต่ จ ะ ได้ ร ับ ก ารร ับ รอ งจ าก ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น 
หรือค าแปรญตัตนิัน้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เป็นผูแ้ปรญตัต”ิ 
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   ข้ อ  6 0  “ 
ห้ามไม่ให้แปรญตัตใินรายการและจ านวนเงนิซึ่งมีขอผูกพ ั
นอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัตอ่ไปน้ี 

(1) ดอกเบี้ยและเงนิสง่ใชต้น้เงนิกู ้
(2) รายจา่ยซึง่เป็นเงนิทีต่อ้งจา่ยตามกฎหมาย 

   
ถา้มีปญัหาวา่รายจา่ยรายการใดมีขอ้ผูกพนัหรือไมใ่ห้ประธ
านสภาทอ้งถิน่เป็นผูว้นิิจฉยัช้ีขาด” 
   ข้ อ  5 0 
“เมือ่คณะกรรมการแปรญตัตไิดพ้จิารณาแลว้จะตอ้งเสนอร่
างข้อบญัญตันิ ั้นตามร่างเดมิและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
พรอ้มท ัง้รายงานและบนัทกึความเห็นยืน่ตอ่ประธานสภาทอ้
งถิน่รายงานนัน้อยา่งน้อยจะตอ้งระบุวา่ไดม้ีหรือไมม่ีการแก้



ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น ต อ น ห รื อ ข้ อ ใ ด  บ้ า ง 
การแปรญตัตแิละมตขิองคณะกรรมการแปรญตัตเิกีย่วดว้ย
ก า ร แ ป ร ญั ต ติ นั้ น เ ป็ น ป ร ะ ก า ร ใ ด 
ก า ร ส ง ว น ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง ก ร ร ม ก า ร แ ป รญั ต ต ิ
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธาน 
สภาทอ้งถิน่สง่รายงานนัน้แกส่มาชกิสภาทอ้งถิน่ไมน้่อยกวา่
ยีส่บิสีช่ ั่วโมงก่อนวนัประชุมพิจารณาเวน้แตก่รณีตอ้งพิจาร
ณาเป็นการดว่นใหค้ณะกรรมการแปรญตัตไิปรว่มประชุมส
ภาทอ้งถิน่ดว้ยเพือ่แถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจงขอ้สงสยั
ตา่งๆ เกีย่วกบัรายงานนัน้ 

 
นายกมล  เหลือล า้      
ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญตัติช้ีแจงรายงานการแปรญตัติฯ ตามที่สภา 
ประธานสภาฯ  
 เทศบาลต าบลคเูมืองไดม้อบหมายในการแปรญตัตริา่งเทศบญัญตังิบประมาณรา
ย 
      จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 5 
ในคราวการประชุมสภาเทศบาลคร ัง้ทีผ่า่นมา 
 
นายพุทธา  เคา้ซือ่     
ตามที่สภาเทศบาลแห่งน้ีได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญตัติพิจารณาแปร 
ประธานกรรมการแปรฯ 
 ญตัติร่างเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ใหแ้ลว้ 

เสร็จภายใน 3 วนั นบัต ัง้แต่วนัที่ 12-14 สิงหาคม 2564 
โดยทีป่ระชุมสภาเทศบาลไดก้ าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญั ต ติ  เ ว ล า  0 8 . 3 0  -1 6 . 3 0  น .  ณ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบลคูเมือง และเลขานุการสภาฯ 
ได้จดัประชุมคณะกรรมการแปรญตัติในวนัจนัทร์ที่ 16 
สิ ง ห า ค ม  2 5 6 4 
เพื่อคดัเลือกประธานคณะกรรมการแปรญตัติ และในวนัที ่
1 7  สิ ง ห า ค ม  2 5 6 4 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการแปรญตัตไิดม้ีการประชุมพจิารณาร่
างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565  
ซึ่ ง จ า ก ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ใ ห้ เ ส น อ แ ป ร ญั ต ต ิ
ป ร า ก ฏ ว่ า ไ ม่ มี ผู้ ม า ยื่ น แ ป ร ญั ต ต ิ
และทีป่ระชุมคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ใหค้งรา่งเดมิต
ามทีเ่สนอโดยนายกเทศมนตรีต าบลคเูมืองครบั 

 



นายกมล  เหลือล า้      ตามทีป่ระธานคณะกรรมการแปรญตัตช้ีิแจงมานั้น 
ทา่นสมาชกิทุกทา่นก็คง ประธานสภาฯ   ท ร า บ แ ล้ ว 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญตัตทิีไ่ดส้ง่ใหท้า่นสมาชกิทุก 

ท่ า น ก่ อ น ห น้ า น้ี แ ล้ ว  ล า ด ั บ ต่ อ ไ ป 
ขอให้เลขานุการสภาทอ้งถิน่ช้ีแจงระเบียบกฎหมายทีเ่กีย่วข้
องเชญิครบั 
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นายโกศล  นามโร     ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย 
วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 เลขานุการสภาฯ  
 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที2่) พ.ศ. 2554 

   ข้อ 51 “ในการพิจารณาร่างเทศบ ัญญัติวาระที่สอง 
ใหป้รกึษาเรียงตามล าดบัขอ้เฉพาะทีม่ีการแปรญตัตหิรือมีค
ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ป ร ญั ต ติ แ ก้ ไ ข เ ท่ า นั้ น 
เว้นแตท่ีป่ระชุมสภาท้องถิ่นจะไดล้งมตเิป็นอย่างอืน่ถ้าทีป่ร
ะชุมสภาท้องถิ่นลงมตเิห็นดว้ยกบัค าแปรญตัตหิรือเห็นดว้ย
ก ั บ ก า ร แ ก้ ไ ข ใ น ข้ อ ใ ด แ ล้ ว 
ไมใ่หเ้สนอขอแปรญตัตหิรือเสนอญตัตขิอเปลีย่นแปลงมตนิั้
นอีกถา้ขอ้ความในขอ้ใดทีไ่ดม้ีมตไิปแลว้ขดัแยง้กนัหรือบก
พ ร่ อ ง ใ น ส า ร ะ ส า ค ั ญ 
ทีป่ระชุมสภาทอ้งถิน่จะลงมตใิหส้ง่ปญัหานัน้ไปใหค้ณะกรร
มการแปรญตัตพิจิารณาใหมเ่ฉพาะทีข่ดัแยง้หรือบกพรอ่งก็
ได้  โด ย ไม่ ให้ มี ก ารแป รญัต ติ ใน เรื่ อ งให ม่ ขึ้ น อี ก 
ในกรณีทีม่ีมตสิง่ปญัหาไปใหค้ณะกรรมการแปรญตัตพิจิาร
ณ าใหม่ ด ังกล่าวแล้ว  ก ารพิ จารณ าเฉพ าะข้อนั้ น ๆ 
เ ป็ น อ ั น ร ะ ง ั บ ไ ว้ ก่ อ น 
แต่ถ้าไม่เป็นการข ัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป 
สภาทอ้งถิน่อาจลงมตใิหพ้จิารณาจนจบร่างขอ้บญัญตัก็ิไดถ้้
าขอ้ขดัแยง้หรือขอ้บกพรอ่งตามวรรคสามเกดิขึน้ในการพิจ
า ร ณ า ร ว ด เ ดี ย ว 
ทีป่ระชุมสภาทอ้งถิน่จะลงมตใิหด้ าเนินการตามความในวรร
คสามก็ไดเ้มือ่คณะกรรมการแปรญตัตไิดย้ืน่รายงานการพจิ
า ร ณ า ข้ อ ที่ ไ ด้ ร ะ ง ั บ ไ ว้ นั้ น ต า ม ว ร ร ค ส า ม 
แลว้ให้ประธานสภาท้องถิ่นสง่รายงานนัน้ใหแ้กส่มาชิกสภา
ท้องถิ่น  ไม่ น้ อยกว่ายี่สิบช ั่ วโมงก่อนว ันนัดประชุม 
เ ว้ น แ ต่ ก ร ณี ต้ อ ง พิ จ า ร ณ า เ ป็ น ก า ร ด่ ว น 



ในการประชุมตอ่วาระที่สอง ให้ทีป่ระชุมสภาท้องถิ่นลงมต ิ
เฉพาะขอ้ทีไ่ดร้ะงบัไวเ้ทา่นัน้” 
 

นายกมล  เหลือล า้      ล าด ับต่อไปเราจะมาพิจารณาร่างเทศบ ัญญัต ิ
วาระทีส่อง วา่ทีป่ระชุมเห็นดว้ยกบั ประธานสภาฯ  
 มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการแปรญตัตยิืนตามรา่งเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย 

ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 5 
ที่ เ ส น อ โ ด ย น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี ต า บ ล คู เ มื อ ง 
ทา่นสมาชกิทา่นใดเห็นดว้ยโปรดยกมือขึน้ครบั 

 
ทีป่ระชุม     มีมติเห็นชอบตามร่างเทศบญัญตัิฯเดมิ จ านวน 11 

เสียง  ไม่เห็นชอบ –  เสียง งดออกเสียงจ านวน 1 เสียง  คือ 
นายกมล เหลือล า้  ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 
ระเบียบวาระที ่5   เรือ่งทีเ่สนอใหม่ 
5.1 ขอความเห็นชอบรา่งเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 ว า ร ะ ที่  3  ข ั้ น ล ง ม ต ิ
การตราเป็นเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

นายกมล  เหลือล า้      
ญตัติเรื่องการพิจารณาร่างเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   พ.ศ. 2565 วาระที่  3   ขอให้ เลขานุการสภาฯ 
ไดช้ี้แจงขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งครบั 
            
นายโกศล  นามโร     ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย 
วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 เลขานุการสภาฯ  
 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที2่) พ.ศ. 2554 

   ข้อ 52 “การพิจารณาร่างเทศบ ัญญัติในวาระที่สาม 
ไ ม่ มี ก า ร อ ภิ ป ร า ย 
เว้นแต่ที่ประชุสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย 
ถา้มีเหตอุนัสมควรในการพจิารณาวาระน้ีใหท้ีป่ระชุมสภาท้
องถิน่ลงมตวิา่จะใหต้ราเป็นเทศบญัญตัหิรือไม่ 
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นายกมล  เหลือล า้      ในล าดบัตอ่ไป 
ผมจะขอมตจิากสมาชกิสภาเทศบาลว่า สมาชกิสภาเทศบาลทา่น ประธานสภาฯ 
  ใดเห็นชอบ รา่งเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ให ้

ตราเป็นเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โปรดยกมือขึน้ครบั 



 
ทีป่ระชุม     

มีมตเิห็นชอบใหต้ราเป็นเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประ
จ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 11 เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ จ านวน – เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง คอื 
นายกมล เหลือล า้ ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 

             
นายกมล  เหลือล า้      สรุป เป็นอนัวา่  ทีป่ระชุมสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 
เห็นชอบรา่งเทศบญัญตังิบ ประธานสภาฯ  
 ประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหต้ราเป็นเทศบญัญตั ิ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได ้
ขอใหเ้ลขานุการสภาฯ 
ช้ีแจงระเบียบขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งครบั 

 
นายโกศล  นามโร     ต า ม พ ร ะ ร า ช บ ั ญ ญั ติ เท ศ บ า ล  พ .ศ .  2 4 9 6 
แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที1่3) พ.ศ. เลขานุการสภาฯ   2552 มาตรา 
62 ภายในเจ็ดวนันบัแตว่นัทีส่ภาเทศบาลไดม้ีมตเิห็นชอบดว้ยกบัรา่ง 

เทศบญัญตัใิดในกรณีเทศบาลต าบลใหป้ระธานสภาเทศบาล
สง่รา่งเทศบญัญตัไิปยงันายอ าเภอเพือ่สง่ไปยงัผูว้า่ราชการจ ั
ง ห ว ั ด พิ จ า ร ณ า 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัตอ้งพิจารณารา่งเทศบญัญตัติามวรรคห
น่ึงใหเ้สร็จและสง่คนืประธานสภาเทศบาลภายในสบิหา้วนันั
บ แ ต่ ว ั น ที่ ไ ด้ ร ั บ ร่ า ง เ ท ศ บ ั ญ ญั ติ นั้ น 
ถา้ผูว้า่ราชการจงัหวดัไมพ่ิจารณาให้แลว้เสร็จภายในระยะเ
ว ล า ที่ ก า ห น ด  ใ ห้ ถื อ ว่ า ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จ ั ง ห ว ั ด 
เห็นชอบดว้ยรา่งเทศบญัญตัดิงักลา่ว 

 
ทีป่ระชุม       รบัทราบ 
 
5.2 เรือ่ง พจิารณาการกนัเงนิเหลือ่มปีงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2564  
 
นายกมล  เหลือล า้      
ล าดบัต่อไปการพิจารณาการกนัเงินเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ 
ประธานสภาฯ   ประมาณ  พ .ศ . 2564 ขอให้ เลขานุการสภาฯ 
ช้ีแจงขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เชญิครบั 
 
นายโกศล  นามโร     
ส าหรบัการพิจารณาการกนัเงินเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
เลขานุการสภาฯ   เพื่อไปใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น 
ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการ 



      ร ั บ เ งิ น  ก า ร เบิ ก จ่ า ย เ งิ น  ก า ร ฝ า ก เ งิ น  ก า ร 
เก็บรกัษาเงนิและการตรวจเงนิ พ.ศ. 2562 

   ข้ อ  1 0 6  ก า ร ข อ ก ั น เ งิ น ไ ว้ เ บิ ก เ ห ลื่ อ ม ปี 
หน่วยงานของรฐัต้องด าเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
โดยปฏิบ ัติต ามวิธี ก ารที่ ก ระทรวงการคล ังก าหนด 
เพือ่ใหห้น่วยงานของรฐัสามารถใช้จา่ยงบประมาณไดอ้ยา่ง
ตอ่เน่ืองบรรลุวตัถุประสงค์และด าเนินการกนัเงนิไวเ้บิกเหลื่
อมปีไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถ้วนและสอดคลอ้งตามวธิีการงบป
ระมาณก าหนดไวน้ าเรียนช้ีแจงครบั 
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นายกมล  เหลือล า้      
ส าหรบัการพิจารณาการกนัเงินเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   พ . ศ .  2 5 6 4 
เราตอ้งกนัเงนิไวน้ะครบัหากเราไมก่นัเงนิไวก็้จะไมส่ามารถด าเนินการใช ้

จ่ายได้ตามที่เลขานุการสภาได้ช้ีแจงรายละเอียดระเบียบ 
ข้อกฎหมายให้ ท่ านสมาชิ กได้ร ับทราบไปแล้วนั้ น 
ส าหรบัรายการทีจ่ะตอ้งกนัเงนินัน้ขอเชิญกองคลงัไดช้ี้แจงร
ายละเอียดครบั 

 
นางสาววจิติรา สาสนาม     ตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการเบิกเงิน 
การรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิการ 
จพง.ธุรการ กองคลงั  เก็บรกัษาเงนิ และการน าเงนิส่งคลงั พ.ศ. 2562 ข้อ 
106 การขอกนัเงนิไวเ้บกิ 

เ ห ลื่ อ ม ปี 
หน่วยงานของรฐัต้องด าเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
ตามทีเ่ลขานุการสภาไดน้ าเรียนช้ีแจงในระเบียบไปแลว้นั้น 
ส าหรบัรายการทีจ่ะตอ้งกนัเงนินั้นตามเอกสารทีไ่ดแ้จกใหท้่
านสมาชิกไดดู้รายละเอียดตามไปดว้ยนะคะซึ่งมีรายการท ัง้
หมดจ านวน 23 รายการ เป็นเงนิท ัง้สิน้จ านวน 2,150,000 
บาท ประกอบด้วยแผนงานบริหารงานท ั่วไปประกอบด้วย 
โต๊ะท างานระดบั3-6พรอ้มเก้าอี้ 3,600 บาท คอมพิวเตอร์ 
4 4 ,0 0 0  บ า ท  เ ค รื่ อ ง Printer 1 0 ,4 0 0  บ า ท 
เครื่องส ารองไฟ 12,500 บาท แผนงานบริหารงานคลงั 
ป ร ะก อ บ ด้ ว ย  เค รื่ อ งป ร ับ อ าก าศ  2 5 ,9 0 0  บ าท 
ตูเ้ก็บเอกสาร 16,500 บาท โต๊ะท างานพรอ้มเก้าอี้ 3,600 
บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ 22 ,000 บาท เครื่องPrinter 
5,200 บาทแผนงานรกัษาความสงบภายใน ประกอบด้วย 
วิ ท ยุ สื่ อ ส า ร  5,2 0 0  บ า ท 
เครื่องดบัเพลิงประกอบด้วยเสื้อ ,หมวก,รองเท้า,ถุงมือ 



49,0 0  บ า ท  ส า ย ส่ ง น ้ า ด ั บ เพ ลิ ง  1 5 ,0 0 0  บ า ท 
หวัฉีดน ้าปรบัฝอยส าหรบัสวมปลายหวัฉีด17,000 บาท 
หวัฉีดฟอกซ์ 54,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000 
บาท  เครือ่งPrinter 5,200 บาท แผนงานเคหะและชุมชน 
ตู้ บ า น เ ลื่ อ น เ ก็ บ เ อ ก ส า ร  1 2 ,0 0 0  บ า ท 
รถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุกดี เซล) 575 ,000 บาท 
เ ค รื่ อ ง ส า ร อ ง ไ ฟ ฟ้ า  2 ,5 0 0  บ า ท 
โครงการก่ อ สร้างห้ อ งน ้ า เทศบ าล 380 ,000  บ าท 
โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารส านกังาน 41,000 บาท 
โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ภายในต าบลคูเมืองหมู่ที1่-10 
7 2 7 ,0 0 0  บ า ท 
โครงการลงหนิลูกรงัถนนภายในเขตต าบลคเูมืองพรอ้มปรบั
เ ก ลี่ ย แ ต่ ง ถ น น  1 0 3 ,0 0 0  บ า ท 
น าเรียนทีป่ระชุมใหร้บัทราบคะ่ 

 
นางถนอม ค าชาย     
กอ่นอืน่ตอ้งขอขอบคณุทา่นสมาชกิทุกทา่นทีไ่ดใ้หค้วามส าคญักบัเทศบญัญตังิบ 
นายกเทศมนตรี ประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 2565 

ซึ่งก็ให้ความเห็นชอบให้ตราเทศบญัญตัใินวนัน้ีและส าหรบั
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 
ทีไ่ดผ้า่นการตราเป็นเทศบญัญตัไิปแล้วนั้นก็มีหลายๆอย่าง
ทีย่งัไม่ไดด้ าเนินการและก็มีโครงกาทีเ่ป็นโครงสรา้งพื้นฐา
นทีย่งัไมด่ าเนินการหากมีงบประมาณเขา้มาก็จะสามารถด า
เนินการจึงตอ้งกนัเงนิไวแ้ตก็่ไมใ่ช่จะซ้ือทุกรายการก็ไม่ใช่
ก็จะดูความจ าเป็นดว้ยขอน าเรียนให้ท่านสมาชิกไดเ้ขา้ใจห
ากมีงบประมาณมามากกวา่ทีเ่ราต ัง้ก็จะยิง่ดีจะไดด้ าเนินการ
ให้พีน้่องไดทุ้กโครงการทีเ่ราไดต้ ัง้ไวข้อน าเรียนใหทุ้กทา่น
ไดเ้ขา้ใจ 
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นายพสิษิฐ  กลา้จติ     
ส าหรบัรายการกนัเงนิทีท่างกองคลงัไดช้ี้แจงไปแลว้นัน้ ผมขอถามส าหรบัรายการ 
สมาชกิสภาเขต2 หั ว ฉี ด ฟ อ ก ซ์  ร า ค า  5 4 ,0 0 0  บ า ท  นั้ น 

ทีใ่ช้กบัรถน ้านั้นเราไม่มีหรือวา่ซ้ือใหมค่รบัและจ าเป็นหรือ
ไมค่รบั 

 
จ.ส.อ.ณรงค์ชยั วรรณะสนิธุ์    ส า ห ร ั บ ห ั ว ฉี ด น ้ า ฟ อ ก ซ์ 
ซึง่เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการดบัเพลงิ ส าหรบัหวัฉีดทีท่างเรา 



จ พ ง . ป้ อ ง ก ั น ฯ
 มีอยูต่อนน้ีเป็นหวัฉีดธรรมดาเป็นหวัทองเหลืองซึ่งเป็
น ห ั ว ที่ ป ร ั บ ไ ม่ ไ ด ้
แตส่ าหรบัหวัฉีดฟอกซ์ทีต่ ัง้ไวน้ ั้นจะมีปรบัสิทธภิาพคือสาม
ารถปรบัระดบัน ้าไดห้ลายระดบัอาจจะเป็นปรบัฝอยหรือปร ั
บไดห้ลายอยา่งซึ่งลกัษณะของการดบัเพลงิก็มีหลายลกัษณะ
ที่แตกต่างกนัจึงจ าเป็นต้องมีไว้ส าหรบัการดบัเพลิงครบั 
ซึง่หวัฉีดฟอกซ์มีประสทิธภิาพในการรองรบัการดบัเพลงิได้
เป็นอยา่งดคีรบั 

 
นายโกศล  นามโร     ข อ เพิ่ ม เ ติ ม ค ร ั บ  ส า ห ร ั บ ห ั ว ฉี ด น ้ า ฟ อ ก ซ์ 
ทีใ่ชใ้นการดบัเพลงิเน่ืองจากวา่งานป้อง เลขานุการสภาฯ  
 กนัเทศบาลเรายงัไมม่ีหวัฉีดแบบน้ีซึง่เราจะมีแตห่วัฉีดแบบธรรมดาและมนัจะพุ่
งแรง 

ซึ่งหวัฉีดแบบน้ีจะเสีย่งตอ่เจา้พนกังานดบัเพลงิเป็นอยา่งมา
ก 
จากประสบการณ์ทีเ่คยอยูก่บังานป้องกนัมาซึง่เวลาไปดบัเพ
ลงิหวัฉีดธรรมดาตอ้งจบัอย่างน้อยสามคนเพราะเวลาปล่อย
น ้ามาน ้าจะพุง่แรงมากเอาไมอ่ยูค่รบัตอ้งใชส้ามคนช่วยกนัจ ั
บครบัจงึจ าเป็นตอ้งมีหวัฉีดทีส่ามารถปรบัไดห้ลายระดบัไม่
ว่ า จ ะ ท า ง ต ร ง  แ บ บ ฝ อ ย ห รื อ แ บ บ ก ร ะ จ า ย 
เพื่อเป็นการป้องกนัให้กบัพนกังานดบัเพลิงครบัจึงมีความ
จ าเป็นครบัขอน าเรียนทีป่ระชุมใหร้บัทราบ 

 
นายหมืน่  สืบเพชร      
ได้สอบถามเกี่ยวกบัโครงการลงหินลูกรงัภายในต าบลท ัง้ 10 หมู่บ้าน งบประมาณ  
สมาชกิสภาเขต1   1 0 3 ,0 0 0  บ า ท 
ไมท่ราบวา่ไดด้ าเนินการไปหรือยงัครบั เน่ืองจากผมยงัไมเ่ห็น 
      เกี่ยวกบัการลงหินลูกรงัเลยครบั จะมีก็แต่ถนน คสล. ครบั 
ขอสอบถามครบั 
 
นายกมล  เหลือล า้      
ส าหรบัโครงการทีเ่ราไดต้ ัง้ไวก็้มีหลายโครงการทีย่งัไมไ่ดท้ า ก็อยากจะใหท้างกอง 
ประธานสภาฯ  
 คลงัไดช้ี้แจงเกีย่วกบัสถานะทางการเงนิการคลงัใหท้า่นสมาชิกไดร้บัทราบครบัว่
า 
      ท าไมยงัไมไ่ดท้ าหรือวา่เพราะอะไรขอเชญิครบั 
 
นางสาววจิติรา สาสนาม     ข อ น า เรี ย น ส ถ า น ะ ก า ร เงิ น ก า ร ค ล ั ง ค่ ะ 
ซึง่สถานะการเงนิตอนน้ีงบประมาณก็ไมเ่ขา้ 



จพง.ธุรการ กองคลงั 
 และอี กส่วนห น่ึ งก็ ได้ ใช้ งบประมาณ เกี่ ย วก ับสถานการณ์ โควิด -19 
ซึง่คณะผูบ้รหิารก็ 

ไดเ้ห็นความส าคญัและห่วงใยพีน้่องประชาชนจึงไดน้ างบป
ระมาณบางสว่นชว่ยพีน้่องประชาชน ส าหรบัสถานะการเงนิ 
ณ  ปั จ จุ บ ั น  ร า ย ร ั บ จ ริ ง  2 8 ,6 7 1 ,9 2 4 . 3 1 
บาทรายจ่ายจริงที่เกิดขึ้นไปแล้ว 26,374,458.32 บาท 
เงนิคงเหลือ ณ 20 สงิหาคม 2564 จ านวน 2,297,465.99 
บ า ท 
ซึ่งจ านวนน้ีเราได้ก่อหน้ีผูกพนั(ท าสญัญาเรียบร้อยแล้ว) 
1 ,011,636.55 บาท คงเหลือเงิน  1 ,285,829.44 บาท 
เงินสะสม 3,602,847.03 บาท เงินทุนส ารองเงินสะสม 
3,363,888.73 บ า ท 
แตร่ายจา่ยประจ าทีเ่กดิขึน้ทุกเดอืนก็จะประกอบดว้ยเงนิเดือ
นฝ่ายประจ า 985 ,732 บาท เงินเดือนฝ่ายการเมือง 
218,720 บาท ค่าตอบแทน 38 ,500 บาท(ค่าเช่าบ้าน 
คา่ศกึษาบุตร)  
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ค่าสาธารณูปโภค 45,000 บาท(ค่าไฟฟ้า) รวมรายจ่าย 
1,287,952 บาท ขอน าเรียนทีป่ระชุมใหร้บัทราบคะ่ 
 

นายกมล  เหลือล า้      
ขอบคณุทางกองคลงัทีไ่ดช้ี้แจงสถานะการเงนิใหทุ้กทา่นไดร้บัทราบครบัหากอีก 
ประธานสภาฯ  
 สองเดือนขา้งหน้าเงนิไมเ่ขา้เราก็ตอ้งมาพจิารณากนัอีกคร ัง้ครบัมีทา่นใดจะสอบ
ถาม 

อี ก ห รื อ ไม่ ค ร ับ  ห าก ไม่ ข้ อ ส งส ัย  ผ ม ข อม ติ ค ร ับ 
ทา่นสมาชิกท่านเห็นควรใหก้นัเงนิเหลือ่มปีงบประมาณราย
จ่ายประจ าปี 2564 เพื่อไว้ใช้จ่ายจ านวนเงิน 2,150,000 
บาท  โปรดยกมือขึน้ครบั 

 
ประชุม     

 มีมตเิห็นชอบใหก้นัเงนิเหลือ่มปีงบประมาณรายจา่ยป
ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 11 เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ จ านวน – เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง คอื 
นายกมล เหลือล า้ ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 

 
ระเบียบวาระที ่6 เรือ่งอืน่ ๆ (ถา้มี) 
 



 นายเกษม  ภกัดีบุรุษ     ได้ช้ีแจงที่ประชุม  ส าหรบัสถานการณ์โควิด-19 
ในตอนน้ีส าหรบัภาพรวมของ 
ผอ.รพสต.บา้นสูงยาง ป ร ะ เท ศ ก็ ย ั ง ค ง ที่ มี แ น ว โ น้ ม ว่ า จ ะ ไ ม่ เพิ่ ม ขึ้ น 

ภ าพ ร วม ข อ งจ ัง ห ว ัด เร า ก็ เริ่ ม มี แ น ว โ น้ ม ล ด ล ง 
ภ า พ ร ว ม ข อ ง อ า เ ภ อ ก็ ล ด ล ง 
ภาพต าบลก็ลดลงจากการรกัษาผู้ป่วยแต่ก่อนจ านวนเตียง 
1 2 0  แ ล ะ ต อ น น้ี เ ห ลื อ  8 0  แ ล ะ คิ ด ว่ า  GI 
ใ น ต า บ ล ก็ จ ะ ไ ม่ เ กิ ด ขึ้ น แ ล ะ ใ น ส่ ว น ข อ ง  GI 
อ าเภอก็จะท าการรกัษาขอฝากในเรือ่งของการกระจายการ
พูดตอ่กนัไปในเรือ่งของมาตรการทีจ่ะป้องกนัการแพรร่ะบ
าดเราตอ้งช่วยกนัเพราะว่าในเรื่องของการหา้มโรคมนัหา้ม
ไมไ่ดแ้ตเ่ราตอ้งมีมาตรการในการแพรร่ะบาดในชุมชนซึ่งเ
ป็ น รู ป แ บ บ ที่ ทุ ก ค น ต้ อ ง ช่ ว ย เ ห ลื อ ก ั น 
ก็ ข อ ฝ า ก ใ ห้ ทุ ก ค น ไ ด้ ร ะ ม ั ด ร ะ ว ั ง ป้ อ ง ก ั น โ ร ค 
ขอฝากในเรือ่งของสุขอนามยัสว่นบุคคลในเรือ่งของการลา้ง
มื อ  ก า ร ร ั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร 
การต ั้งวงการรวมกลุ่ม งดการส ังสรรค์ เพ ราะช่ วง น้ี 
ก็ขอฝากในเรื่อ งน้ี คร ับขอน าเรียนในเบื้ อ งต้นคร ับ 
ขอบคณุครบั 

        
นายออ่นจนัทร์  ใจหาญ      
ได้กล่าวขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ได้ไปซ่อมแซมไฟฟ้าพี่น้องบ้านคูเมืองหมู่3  
สมาชกิสภาเขต1   แ ล ะ ห มู่ 9  ก็ ต้ อ ง ข อ ข อ บ คุ ณ ค ร ั บ 
และอีกเรือ่งครบับา้นพงัหาดหมูท่ี5่ ในเรือ่งของการ 

ติ ด ต ั้ ง ไ ฟ ฟ้ า แ ส ง ส ว่ า ง 
และถนนทีเ่ป็นหลุมเป็นบอ่ทางเขา้หมูบ่า้นก็ขอฝากทา่นคณ
ะผูบ้รหิารดว้ยครบั 
 

นายจกัร์สนิ  สามารถ      
ในนามของโรงเรียนก็ขอฝากในเรื่องของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
ผอ.ร.ร.บา้นคเูมือง  ข อ ฝ า ก เ ข้ า โ ค ร ง ก า ร ใ น ปี  2 5 6 5 
ดว้ยก็ขอฝากทางคณะผูบ้รหิารและสมาชกิสภาทุก 

ทา่นในการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมนกัเรียนครบัและอีกเ
รื่ อ ง คื อ โ ค ร ง ก า ร กี ฬ า โ ร ง เ รี ย น ค ร ั บ 
ขอฝากสองเรือ่งครบัขอบคณุครบั 
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นางถนอม ค าชาย     ก่ อ น อื่ น ข อ ต อ บ ค า ถ า ม 
ในเรือ่งของการลงทอ่ระบายน ้ารอ่งหนิ ก็รอกอ่นหากมีเงนิ 
นายกเทศมนตรี  
 เหลือจา่ยหรือมีงบประมาณเขา้แลว้คอ่ยมาคุยกนัอีกคร ัง้ในเรือ่งของราวกนัในเรื่
อง 

ข อ ง ไ ฟ ฟ้ า แ ส ง ส ว่ า ง ที่ ท่ า น ส ม า ชิ ก เ ส น อ 
ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง เ ท ศ บ ั ญ ญั ติ ปี 2 5 6 5 
ก็คอ่ยคยุกนัซึ่งตอ้งรอดูการประมาณการจากทางไฟฟ้ากอ่น
ห รื อ ถ้ า เ ป็ น ไป ได้ ก็ อ ย าก จ ะ ใช้ ร ะบ บ โซ ล่ า เซ ล ล์ 
ซึ่งต้นทุนก็ไม่เยอะ ในเรื่องของโรงเรียนโครงการในปี 
2 5 6 4 
ก็มีการต ัง้ไวใ้นเรือ่งของโครงการพอดีมาอยูใ่นหว้งของการ
เ กิ ด โ ร ค ร ะ บ า ด โ ค วิ ด -1 9 
และเพือ่ความเหมาะสมทางคณะผูบ้รหิารก็จะดูใหก็้เป็นขอ้เ
สนอแนะทีด่ีและในเรือ่งของการแขง่ขนักีฬาเราก็มีการต ัง้ไ
ว ้
และหากโครงการทีส่ามารถท าไดท้างเทศบาลก็ยินดีทีจ่ะช่ว
ยเหลือซึ่งในเรือ่งของงบประมาณเราก็มีอยูอ่ยา่งจ ากดัแตท่ ัง้
น้ีทางนั้นทางเทศบาลก็จะไม่ลืมลูกๆหลานๆทีเ่ป็นหวัใจส าค ั
ญดว้ยเชน่กนัขอเรียนใหทุ้กทา่นไดร้บัทราบ 

 
นายสุเทพ  อะทาโส      ไ ด้ เ ส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม 
ส าหรบัการประชุมสภาก็ขอฝากทางคณะผูบ้รหิารไดพ้จิารณา  สมาชกิสภาเขต2 
  จ ัด ซ้ื อ ไม ล์แ ละโต๊ ะ เก้ าอี้ ให ม่ ด้ วยค ร ับ เพื่ อ ใช้ ใน ก ารป ระ ชุ ม สภ า 
ซึง่ผมดแูลว้แตล่ะ 
     
 อยา่งก็นานแลว้เกา้อี้ก็พงัแลว้ก็ขอฝากใหจ้ดัหามาใหมด่ว้ยครบั 
 
นายนิตศิาสตร์ ค าชาย      
กอ่นอืน่ตอ้งขอขอบคุณทุกทา่นส าหรบัการประชุมสภาในวนัน้ีในเรือ่งของการปรกึษ
าพเิศษนายกฯ 
 การพิจารณาการจดัท าร่างเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
ในข ัน้ลง 

มตซิึ่งก็ผา่นเรียบรอ้ยดว้ยดีในนามฝ่ายบรหิารก็ตอ้งขอขอบ
คุณท่านสมาชิกทุกท่านทีไ่ด้ยกมือผา่นส าหรบัเทศบญัญตัิปี 
2565และขออนุญาตน าเรียนในเรือ่งทีผ่า่นมาซึง่คณะผูบ้รหิ
ารไดเ้ขา้มาและไดร้ว่มกนัในเรือ่งของการระบาดโรคโควดิ-
1 9 
ซึง่ก็ไดจ้ดัสรรงบประมาณมาดูแลพีน้่องประชาชนในเขตต า
บ ล คู เ มื อ ง ข อ ง เ ร า โ ด ย เฉ พ า ะ ส ถ า น ที่ ก ั ก ต ั ว 



และคณะพีน้่องทีม่าและไดดู้แลในเรือ่งของอาหารการกินซึ่
ง เป็ น ห น้ าที่ ข อ ง เร า ใน ก ารดู แ ลพี่ น้ อ งป ระช าช น 
ซึ่งก็ไดร้บัค าชมจากพีน้่องประชาชนและก็ไดม้ีการจดัเวรก ั
นในเรือ่งของการดแูลและตอนน้ียอดผูก้กัตวัในหลงัเทศบาล
ก็ เ ห ลื อ แ ค่  2  ค น 
ก็ถือว่าลดจ านวนลงก็ตอ้งขอขอบคุณทุกท่านทีไ่ดเ้สียสละเว
ลา เสียสละทรพัย์สินเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนร่วมกนัครบั 
ก็ตอ้งขอชืน่ชมทุกทา่นครบั 

 
นายณฐัพงษ์ เลยไธสง      ไดช้ี้แจงในส่วนของการลงท่อระบายน ้าบ้านคุเมือง 
ไดแ้จง้ผูร้บัจา้งมาแกไ้ขและได ้  
ผอ.กองชา่ง  
 ด าเนินการซ่อมแซมและก็ตอ้งรอฝนตกลงมาดูกอ่นครบัวา่จะมีปญัหาอีกหรือไม่
ครบั 
 
นายหมืน่  สืบเพชร      ผมขอเสริม เกี่ยวก ับการลงท่อระบายน ้ าคร ับ 
พอดไีปดแูลว้ก็เลยไดค้ยุกนัครบัวา่  สมาชกิสภาเขต1  
 ท าไมไมม่ีหนิลูกรงัมาลงไหลถ่นนครบัหากมีหนิลูกรงัมาลงก็จะดดูีครบัผมก็ขอฝ
าก 
      ดว้ยครบัใหพ้จิารณาลงหนิลูกรงัดว้ยครบัจะเป็นการดคีรบั 
 
นางถนอม ค าชาย     ในเรื่องของการลงท่อระบายน ้าบ้านโนนคูเมืองหมู่ที่3 
ซึง่ก็ไดใ้ชง้บประมาณจาก 
นายกเทศมนตรี   ท า ง เ ท ศ บ า ล ต า บ ล คู เ มื อ ง 
ซึง่ทางคณะผูบ้รหิารพรอ้มดว้ย ผูอ้ านวยการกองชา่งก็ได ้

 แจง้ผูร้บัจา้งมาแกไ้ขมาซอ่มแซมใหแ้ละปจัจุบนัน้ีจะบอกวา่
รอ้ยเปอร์เซ็นต์หรือไมน่ัน้ 
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ตอนน้ีการระบายน ้าก็ระบายน ้าไดด้ีแลว้น ้าไหลแลว้แตท่ ัง้น้ี
ท ัง้นัน้ก็ตอ้งดูอีกคร ัง้และตอนน้ีก็ถมดินแลว้ก็เหลือแคล่งหิน
ลูกรงัก็คงเหลือการประมาณการลงหนิลูกรงัก็จะดูให้อีกคร ัง้
ห น่ึ ง ค่ ะ 
ก็จะใหผู้อ้ านวยการกองช่างไปดูอีกคร ัง้ใหด้นิแน่นกอ่นแลว้
คอ่ยคยุกนัอีกคร ัง้หน่ึง 
 

นายกมล  เหลือล า้     มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มอีกหรือไม่ครบั 
หากไมม่ี ผมขอขอบคณุแขกผู ้



ประธานสภาฯ    
 มีเกียรติทุกท่านหวงัว่าการประชุมคร ั้งหน้าคงจะให้เกียรติมาร่วมประชุม 
กระผมขอ 
      ปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลคเูมืองครบั 
 
เลกิประชุมเวลา      14.30   น. 
 

                   
              (นางสาววริาวลัย์  ไชยพมิพ์)                  
      นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                 
            ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชุม 
 
 

                                                     
                   (นายโกศล  นามโร) 
                    รองปลดัเทศบาลต าบลคเูมือง  ปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการสภาฯ 
                      ผูต้รวจบนัทกึรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ไดต้รวจรายงานการประชุมฉบบัน้ีแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้งตามระเบียบฯ 



 
 

      ลงชือ่           กรรมการและเลขานุการ 
                                             นายพสิษิฐ  กลา้จติ 
                                      สมาชกิสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 

 
 
        ลงชือ่                                       กรรมการ 

 

                                            นายออ่นจนัทร์  ใจหาญ 
                                       สมาชกิสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 
 
 
 

ลงชือ่                                        ประธานกรรมการ 
                                          นายประเทือง  ยางเงนิ 
                                    สมาชกิสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 
 

                        ทีป่ระชุมสมยัสามญั สมยัที ่2  คร ัง้ที ่ 2/ 2564  
ไดพ้จิารณารบัรองรายงานการประชุมสมยัสามญั สมยัที ่2/2564 คร ัง้ที ่1 แลว้  
  

                                                          
                                               (นายกมล  เหลือล า้) 
           ประธานสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 

 
 
 
 
 
 

 


